

ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ประเภทประเด็น	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
๑.	ด้านที่ดิน	นายกฤษทิพ ชะนิตไทย นายอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๑ - ๘๖๗๐๓๖๔	เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาเรื่องพื้นที่ของอำเภอไทรงาม ในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต่างๆ ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทั้งหมด อยากให้มีการแก้ไขยกเลิกพื้นที่ป่าไม้ และออกเอกสารสิทธิ์ นส.๓ หรือโฉนดให้ชัดเจน โดยให้กรมป่าไม้มีหนังสือมอบอำนาจให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้เองในเรื่องเร่งด่วน	แสดงความ ความคิดเห็นด้วยวาจา	ควรส่งเรื่องไปยัง คณะอนุกรรมการ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ ติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
		นายบุญรอด ชงชั้น กำนันตำบลหนองทอง ที่อยู่ ๓๔ หมู่ที่ ๑ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๙ - ๘๓๙๓๖๑๐	เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากการออกเอกสารสิทธิ์ใบ นสร. อยากให้การเซ็นเอกสารมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอได้หรือไหม ซึ่งเดิมต้องส่งไปที่ส่วนกลางก่อนซึ่งล่าช้ากว่าเรื่องจะกลับมาใช้เวลานานมาก	แสดงความ ความคิดเห็นด้วยวาจา	
		นายวิโรจน์ แสงหิรัญรัตนา ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทราย โทร. ๐๘๖ - ๘๘๓๘๔๑๗	เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพราะติดขัดด้านข้อกำหนด จึงอยากให้มีการแก้ไขข้อกำหนดการปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สามารถออกเอกสารสิทธิ์กับประชาชนได้	แสดงความ ความคิดเห็นด้วยวาจา	

ลำดับ	ประเภทประเด็น	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
๒.	ด้านแหล่งน้ำ	นายวิโรจน์ แสงหิรัญรัตนา ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทราย โทร. ๐๘๖ - ๘๘๓๘๔๑๗	เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอทรายทองวัฒนาเป็นพื้นที่ทำยน้ำของเขื่อนภูมิพล แต่เขื่อนไม่มีน้ำเหลือให้ที่จะปล่อยออกมาเพื่อใช้ในการเกษตร เพราะเขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักจึงอยากให้ทางชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยหาน้ำจากแหล่งอื่นๆ มาเติมเข้าในเขื่อนภูมิพล เช่นจากแม่น้ำโขง หรือจากฝิ่งประเทศพม่า เป็นต้น	แสดงความ คิดเห็นด้วยวาจา	ควรส่งเรื่องไปยัง คณะอนุกรรมการ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ ติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
		นายเตียง ผ่านสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งทอง ที่อยู่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๖ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๗ - ๒๑๒๒๕๙๖	เรื่อง การขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค - บริโภค เนื่องจากน้ำประปาของหมู่บ้านทุ่งทองมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ แต่ในปัจจุบันน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภค อยากให้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ติดต่อกรมทรัพยากรน้ำและกรมป่าไม้เข้ามาช่วยเหลือ แต่ติดปัญหาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้	แสดงความ คิดเห็นด้วยวาจา	

ลำดับ	ประเภทประเด็น	ผู้นำเสนอ	ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ประเภทข้อมูล	การดำเนินงาน
๓.	ด้านกฎหมาย	นายเกียรติชัย เดชเดี่ยว ปลัด อบต.หนองทอง ที่อยู่ ๙ หมู่ที่ ๑ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๘๖ - ๔๔๙๕๕๘๙	เรื่อง การแก้กฎหมาย อยากให้มีการแก้กฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในเขตอำเภอไทรงาม โดยการยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ	แสดงความ คิดเห็นด้วยวาจา	ควรส่งเรื่องไปยัง คณะอนุกรรมการ ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ ติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ
		นายเรื่อน จุด้วง กำนันตำบลลานกระบือ ที่อยู่ ๔๒ หมู่ที่ ๔ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๖๔ - ๖๖๕๙๑๙๘	เรื่อง ภาษีบ่อน้ำมัน อยากให้มีการแก้ไขภาษีการจัดเก็บเรื่องบ่อน้ำมันของอำเภอลานกระบือ รวมทั้งภาษีพัฒนารอบโรงไฟฟ้าลานกระบือด้วย	แสดงความ คิดเห็นด้วยวาจา	
๔.	ด้านสังคม	นายวิรพล บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ที่อยู่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๖ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร. ๐๙๗ - ๑๕๖๖๒๔๕	เรื่อง การตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร อยากให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารไม่ว่าเรื่องใดๆ ที่ก่อให้เกิดการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการที่ยังไม่จำเป็นหรือกฎหมายใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเดือดร้อนกับราษฎร โดยให้สมาชิกวุฒิสภากลับมากรองการทำงานของฝ่ายบริหาร ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างจริงจัง	แสดงความ คิดเห็นด้วยวาจา	